

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๕๕๑



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด พบว่า ในหลายจังหวัดแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วมีผู้ยื่นอุทธรณ์ กรณีที่เห็นว่า หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัตินี้ และหน่วยงานของรัฐ (อปท.) โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ส่งเรื่องถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จึงเกิดความล่าช้า ในการดำเนินโครงการ คณะทำงานฯ จึงมีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด สืบหาข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ กรณีที่มีโครงการฯ รายการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ สถานะโครงการอยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) รายงานข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สืบหาข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีโครงการฯ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สถานะโครงการอยู่ระหว่างอุทธรณ์คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) รายงานข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหนังสือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อประสาน กรมบัญชีกลาง ดำเนินการติดตามเร่งรัดในการนำเรื่องเข้าที่ประชุมพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒ - ๔๑๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๖๕๖